



ม.ราชภัฏนครฯ ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยนายพงศ์ศักดิ์ สังขวิญญู ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะพ้นตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2560 จึงต้องดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกำหนดการรับสมัครหรือเสนอชื่อโดยสังเขปดังนี้

1. การรับสมัครและเสนอชื่อ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักอธิการบดี ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 12 - 28 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

2. การเสนอชื่อ ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเสนอชื่อ (ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ) เป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้คนละ 1 ชื่อ ที่สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 12 - 28 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

3. ให้ผู้สมัครใจตามข้อ 1 และผู้ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ 2 ส่งแบบประเมินผลประวัติ ผลงานและแนวทางการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามแบบฟอร์มประเมินประวัติและผลงานของผู้ที่เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและของมหาวิทยาลัย ตามวันและเวลาที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนด

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7539 2041 ภายใน 160



เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เป็นมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิต พัฒนาครู
การจัดการศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยั่งยืน

อัตลักษณ์

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เป็นบัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ



บอกกล่าวเล่าสืบ

สวัสดิ์ดีค่ะพบกับมหาชัยสาร พลัส ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ตรงกับวันแรม 6 ค่ำ เดือน 10 ปีระกา 30 กันยายนกำลังจะเวียนมาถึง หลายคนครบ 60 ปีก่อนหน้านี้ก็ต้องอำลาที่ทำงานไปนั่งพักผ่อน บ้างเลี้ยงลูกหลาน บ้างก็ไปเป็นนักเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยตามแต่ใจจะอยากทำอะไรเป็น ปีนี้สมาชิกของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณาจารย์และ ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ 5 ท่าน มหาวิทยาลัยได้จัดงานมุทิตาकारวะตามประเพณีที่ปฏิบัติกันมา ในวันที่ 15 กันยายน 2560 เริ่มลงทะเบียนเวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ จึงเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานโดยพร้อมเพียงกัน



โอกาสดีที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่มาถึงอีกแล้ว คณะวิทยาการจัดการขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมบริจาคโลหิตในวันพุธที่ 13 กันยายนนี้ เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อจัดสรรโลหิตสำหรับรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง เตรียมใจเตรียมกายให้พร้อมแล้วมาสร้างกุศลร่วมกันนะคะ



งานใหญ่อีกแล้ว กับการเตรียมสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 24 กันยายน ที่จะถึงนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นอกจากจะเป็นศูนย์สอบของจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว ยังเป็นสนามสอบใหญ่อีกหนึ่งแห่งของจังหวัดนครฯซึ่งสนามสอบในนครฯทั้งหมดมี 42 แห่ง ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ มีสนามสอบ 9 แห่ง และในวันที่ 19 กันยายนนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะนัดประชุมกรรมการดำเนินสอบ (เฉพาะสนามสอบของ มรภ.นศ.) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภักดีดำรงฤทธิ์

แนะนำน้องใหม่ พนักงานราชการที่บรรจุ ไปเมื่อต้นเดือนกันยายน วันนั้นเป็นน้องใหม่หน้าเก่า น้องอัญญ์ อัญญ์รัตน์ ขาวทอง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นลูกจ้างชั่วคราวมาระยะหนึ่ง คราวนี้สามารถสอบบรรจุได้ ยินดีกับความความสำเร็จในครั้งนี้จ้า



สมาชิกใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ชื่อ นางสาวอัญญ์รัตน์ ขาวทอง
ชื่อเล่น อัญญ์
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช